

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020QH14 về tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường nhà nước năm 2022 theo Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước

Tiếp nhận Công văn số 983/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 19/7/2022 của Sở Tư pháp về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác bồi thường năm 2021 như sau:

1. Đánh giá tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND Tỉnh về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch số 636/KH-SNN ngày 07/3/2022 về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2022 triển khai các nội dung đến các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở biết thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính thực hiện công tác bồi thường Nhà nước theo quy định (*có liên quan đến vụ việc xảy ra bồi thường Nhà nước*). Giao cho Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trong triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; tổng hợp báo cáo theo quy định.

Từ ngày 16/7/2021 đến 15/7/2022, trong toàn ngành không xảy ra trường hợp tổ chức, cá nhân nào có đơn yêu cầu bồi thường do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức gây ra khi thi hành công vụ.

2. Đánh giá sự chuyển biến, kết quả thực tế việc giải quyết bồi thường nhà nước so với thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết số 134/2020 QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội khóa XIV

Giám đốc Sở luôn quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai và nghiêm túc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về vai trò, trách nhiệm của người người đứng đầu và ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời đúng quy định. Trong kỳ báo cáo không có tổ chức, cá nhân nào có đơn yêu cầu bồi thường do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức gây ra khi thi hành công vụ nên chưa đánh giá và so

sánh trong quá trình thực hiện.

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong thời gian tới

Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai thực hiện kịp thời các quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra tại đơn vị (nếu có).

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước đúng quy định.

4. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các bộ, công chức, viên chức về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước; quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020QH14 về tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường nhà nước năm 2022 theo Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nơi nhận:

- Sở Tư Pháp;
- Lưu: VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Tất Đạt